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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

 
ผู้มาประชุม 

 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประยุทธ  เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ  เกษี  
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร  
3 นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา เลขานุการสภาฯ เอมอร  บุญศักดิ์รักษา  
4 นายทองมา  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา  ธุระกิจ  
5 นายภาษิต  ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต  ธุระกิจ  
6 นายสมัย  บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย  บัวระบัน  
7 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ  จอมคําสิงห์  
8 นายทรงฤทธิ์  แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์  แสงคําไพ  
9 นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง  ทรงสิทธิ์  
10 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล  แสนสิงห์  
11 นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา  สิทธิภักดิ์  
12 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ  ภูเนตร  
13 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์  อุ่นเจริญ  
14 นายทองสุข  วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข  วรนาม  
15 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
16 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน  สารมูล ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย  สังฆะมะณี  
2 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
3 นายทองอินทร์  กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์  กันลา  
4 ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เลขานุการนายก อบต. โยธิน  อุปรา  
5 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. สมบูรณ์  แข้คํา  
6 นางกอบกุล  เฟ่ืองฟู รองปลัด อบต. กอบกุล  เฟ่ืองฟู  
7 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด กฤตาภรณ์  ทะราษี  
8 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง  ปัญญา  
9 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา  มันตาพันธ์  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ์  
11 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน บูรณ์ศิริ  ภาวะลี ลา 
13 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย  รักไท้  
14 นายจิระเดช  ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช  ชุมสิงห์  
15 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สัญญา  ยิ่งกําแหง  
16 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณิชาภา  อุประจันทร์  
17 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย  แสงสุระ  
18 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผ.ช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี  
19 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ วาณี    จรรยา  
20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
21 นางสาวพัชราภรณ์  ละมุล ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พัชราภรณ์  ละมุล ลา 
22 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า อนุชา  แซ่ลิ้ม  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป กันยกร  โสภา  
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1 -    
2 -    
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมีนายประยุทธ  เกษี ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2565 ในวันอังคารที่ 24 เดือน พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
นายประยุทธ  เกษี  -   ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสมัยที่ 2 ขณะนี้สมาชิกเข้าร่วม 
ประธาน     ประชุมมีสมาชิก ลา 1 ท่าน คือ หมู่ที่ 16 นายหวัน  สาระมูล ลาป่วย 
       วันนี้เปน็วันสาํคัญอีก 1 วัน ทุกท่านได้รับวาระการประชุมรวมทั้งเรื่อง 
      ญัตติต่างๆท่ีนําเสนอสาระสําคัญของการประชุมวันนี้จะเป็นเรื่องการจ่าย 
      ขาดเงินสะสม ก่อนจะไปถึงตรงนั้น ผมขอเข้าระเบียบวาระการประชุม 
        เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ดส้่งให้กับทุกท่านแล้ว ขออนญุาต 
      เรียนถามสมาชิกทุกท่านมีท่านใดท่ียังไม่ได้รับหนังสือระเบียบวาระ 
      การประชุมครับ ได้ครบทุกท่าน ทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุม 
      ครั้งที่แล้วทั้งบัญชีเงินจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระ  
      เรื่องท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
      นายหวัน  สาระมูล  ลาป่วย  หมู่ที่ 16  
      เรื่องท่ี 2 แจ้งเรื่อง ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
      องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเรา ร่วมเป็นเกียรติ 
      เป็นกําลังใจกับพ่ีน้องบ้านป่าเพิ่ม วันนี้ได้รับหนังสือแจ้งจาก 
      ท่านรองทองอินทร์  กันลา จะมีการประกวดหมู่บ้านแผ่นดินธรรม 
        แผ่นดินทอง บ้านปา่เพ่ิม หมูที่ ่11 ได้รับการคัดเลือกจากอําเภอเมือง 
       จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตวัแทนเข้าประกวดระดบัจงัหวัด รองผู้ว่าจังหวัด  
      จะมาเปน็ประธานในการตรวจ หมูบ่า้นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
      จึงขอเรยีนเชิญสมาชิกทุกท่านรว่มเปน็เกียรตใินครัง้นีด้ว้ย 
  
ระเบียบวาระท่ี 2      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
นายประยุทธ  เกษี   -    ผมขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือความสะดวก รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีรายชื่อ 
      ผูเ้ข้าร่วมประชุมสมาชิก ลา 1 ท่าน คือ นายสมัย  บัวระบัน หน้าที่ 2  
              ผิดพลาด นายสหาย  สังฆะมะณี นายก อบต. เป็น นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  
      นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายกอบต.เป็น นายสหาย  สังฆะมะณี 
         นายทองอินทร์  กันลา รองนายกอบต.เป็น นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ 
        พิมพ์ผดิ ต่อไปบนัทึกรายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด เหน็ท่านนายก 
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      ยื่นญัตติให้บรรจุวาระเข้ามาใหม่ของคราวที่แล้ว เรื่องของขออนุมัติ 
      โอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่าย เป็นครุภัณฑ์ ซื้อแอร์ขนาด 48 ,000 บีทียู 
      ของกองคลังมีปัญหาซื้อไม่ได้ใหญ่เกินไป ในส่วนที่จะแก้ไขก็เป็นบางเรื่อง  
 
        เช่น หนา้ท่ี 6 ตรงประธานสภาพูดถึงโครงการหมู่ที่ 10 เป็นเรื่องของแผน 
      ในระเบียบวาระนี้ที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ถนนเส้นที่ว่าจะเป็น 
      โครงการถนนลูกรัง จริงๆในแผนเป็นโครงการลูกรัง ไม่ถูกต้องในการ 
      บันทึกประชุมประชาคม จึงขอแก้ไข  
      ข้อ 3.2 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
      พ.ศ.2565 (กองคลัง) ขอยกออกไปก่อนเป็นญัตติที่ได้เสนอโดยท่านนายก 
        ข้อ 3.2 ก็จะเอาเข้าข้อพิจารณาแจ้งที่ประชุมนี้ทราบในวาระประชุม 
      ครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 มีสมาชิกท่านใด 
      จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญครับ  
 
นายภาษิต  ธุระกิจ   -    กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านในวาระ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2     การประชุมผิดพลาดเล็กน้อย จากหน้า 4 ถึง หน้า 17 บรรทัดสุดท้าย 
      ตกหมดเลยครับ ไปดูที่หน้า 6 นายภาษิต  ธุระกิจ กาหลง หมู่ที่ 2  
      ผมไดพู้ดว่าสําหรบับา้นกาหลง ตดัออก 1 โครงการคือโครงการก่อสร้าง 
      ถนน คสล.หมู่ที่ 2 จากบ้านนายไสว  โยชพนัส ถึงนานาย  เฉวียงก้านแก้ว 
       ตดัออก ไม่ใช่ตดัออกแตไ่ดทํ้าแล้ว ขอบคุณครับ  
     
นายประยุทธ  เกษี   -  พิมพ์ผิด จากคัดออก เป็นตัดออก การอภิปรายแผนก็ถูกต้องแล้วในส่วน 
ประธาน     อ่ืนๆ มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอรับรองรายงานการประชุม 
      ครั้งที่แล้ว ขอมติรับรองครับ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันฑ์ ขอบคุณครับ 
        ตอ่ไปเรือ่งพิจารณา ก่อนทีจ่ะไปเรือ่งขออนมัุติจา่ยขาด เงินสะสม 
      ในบันทึกท่ีส่งให้ท่านวาระการประชุมยังไม่ได้มีเรื่อง ข้อ 3.2  
      ผมขออนญุาตบรรจเุข้าในทีป่ระชุมเลยครับ เป็นวาระพิจารณาเรือ่งแรก 
      เป็นเรื่องสืบเนื่องท่ีจะต้องทําความเข้าใจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะ 
      บันทึกรายงานการประชุมในท่ีประชุมอนุมัติโอนจ่ายในครั้งท่ีแล้ว เวลาไป 
      ดําเนินการแล้วมีปัญหาทําไม่ได้ท่านนายกก็เลยยื่นมติ ตรงนี้ให้ที่ประชุม 
      สภาพิจารณาใหม่ เปน็การขออนมัุติจา่ยขาดเงินสะสมประจําป ี
      งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองคลังผมได้รับมติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
        2565 แล้วก็ได้เห็น บรรจุตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เลยแจ้งที่ประชุมวันนี้  
      เพ่ือบรรจุเข้าวาระตรงนี้ก็ขออนุญาตทําความเข้าใจวาระท่ี 3.1 ขออนุมัติ 
      จ่ายขาดเงินสะสมประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2565 เปลี่ยนให้เป็นข้อ 3.2  
      3.2 ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2565 
      (กองคลัง) เปลี่ยนให้เป็นข้อ 3.1 รายละเอียดขออนุญาตเชิญกองคลัง ครับ  
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นางสําเนียง  ปัญญา   - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพคณะผู้บริหารทุกท่านและสมาชิก 
ผอ.กองคลัง     ผู้ทรงเกียรติทุกท่านสืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 
       พฤษภาคม 2565 กองคลังได้เสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ 
      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน 
      ขนาด 48 ,000  บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นจํานวนเงิน 53 ,500 บาท  
      เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กองคลังก็ได้ดูราคาตามท้องตลาดปรากฏว่าราคาตาม 
      ท้องตลาดสูงกว่า ราคาครุภัณฑ์มากไม่สามารถจัดซื้อได้จึงต้อง 
      ขอเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งค่ะ มาเป็นจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ 
      แยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแขวนเป็นขนาด 24 ,000 บีทียู 
        จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32 ,200 บาท  
      เป็นจํานวนเงิน 64 ,400 บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยขออนุมัติ 
       โอนจากรายการเดมิ 53 ,500 บาท  
      ขออนุมัติโอนลดจาก  
       หมวด     ค่าสาธารณูปโภค  
       ประเภทรายจ่าย   ค่าบรกิารไปรษณีย์  
       จํานวนเงินทีข่อโอน  7 ,800  บาท 
      โอนลด  
       หมวด    ค่าใช้สอย  
       จํานวนเงิน   3 ,100  บาท 
       รวมเปน็เงนิทัง้สิ้น  64 ,400  บาท 
      เพ่ือเสนอสภาอนุมัติอีกครั้ง ขอบคุณค่ะ  
 
นายประยุทธ  เกษี   - ตามท่ี ผอ.กองคลังได้ชี้แจง ขออนุญาตรายละเอียดขอโอนเพิ่มเติมจาก 
ประธาน     ส่วนอื่นมาเป็น 64 ,400 บาท มีท่านใดจะอภิปรายความคิดเห็นครับ  
      เชิญครับ ท่านภาษิต  ธุระกิจ  
 
นายภาษิต  ธุระกิจ   -  กราบเรียนประธานที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 2     ในการอนุมัติของกองคลังก่อนที่จะมาถึงสภาครั้งแรกให้สภาอนุมัติจัดซื้อ 
      เครื่องปรับอากาศ 48 ,000 บีทียู ท่านว่าใหญ่ไป ราคา 53 ,500 บาท 
        ประชุมครัง้ท่ีแล้วท่านเอามาให้ท่ีประชุมสภาอนมัุติ ท่านไม่ไปศึกษา 
      ดูราคาที่ท่านอยากได้ก่อน เมื่อผ่านสภา ท่านบอกว่าหาซื้อไม่ได้ เมื่อท่าน 
      ซื้อไม่ได้ท่านเอามาเข้าสภาอีก มาแยกเป็น 2 เครื่อง ในราคา 
      เครื่องละ 32 ,200 บาท เป็นเงิน 64 ,400 บาท นํามาเข้าสภาอีกวันนี้ 
      ทําไมท่านไม่เช็คข้อมูลให้ระเอียดก่อน ในการอนุมัติงบประมาณ สิ่งต่างๆ 
      วันนี้มาเปลี่ยนแปลงหนังสือ เพิ่มมาอีก 2 เครื่อง อย่างไรก็ขอฝากสมาชิก 
      ทุกท่าน ขอบคุณครับ  
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นายประยุทธ  เกษี   - มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่ 
ประธาน     ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจง เพิ่มเติม ประเด็นอื่นๆ ของท่านภาษิต ก็คงจะเป็น 
        48 ,000 บีทียู ที่นําเสนอต่อสภาพิจารณา ผิดพลาดตรงไหน ก็คงให้ทาง 
      ผูร้ับผิดชอบไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมตอ่ทีป่ระชุม เชิญครับ  
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - เรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ปลัด อบต.     ขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมทางกองคลังคือการจัดซื้อครุภัณฑ์เขาให้จัดซื้อ 
      อันดับแรก ต้องดูราคา มาตรฐาน ครุภัณฑ์ ก็จะมีบัญชีครุภัณฑ์ 
      มีกรมบัญชีกลางอยู่ทุกอย่าง ถ้าไม่มีเขาถึงให้ไปดูราคาท้องตลาด 
      ในเครื่องปรับอากาศมันมี 48 ,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง มันจะอยู่ที่ 
      ห้าหมืน่กว่าบาท แตว่่าคุณลักษณะของมันจะบอกขนาดประหยดัไฟ  
      เบอร์ 5 ราคาประมาณ หกหมื่นกว่าบาท ทางกองคลังจึงไม่สามารถ 
      ซื้อเครื่องปรับอากาศ 48 ,000 บีทียูได้ แล้วก็ไม่มีขนาดประหยัดไฟ  
      เบอร์ 5 จึงนําเสนอเปลี่ยนแยกส่วนเป็น 2 เครื่อง เป็น 24 ,000 บีทียู  
      มันก็เลยจะแพงกว่าเดิมแล้วก็ขณะนี้ตามท้องตลาดก็จะมีแบบประหยัดไฟ 
        เบอร์ 5 ด้วย เราก็เลยขอเปลี่ยนแปลงให้ทางสภาได้พิจารณา อนุมัติ  
      วันนี้ เป็นการประชุมสมัยที่ 2 เป็นวันสุดท้ายต่อไปก็เป็นเดือนสิงหาคม 
       ตอ้งเปดิประชุมวิสามัญ ตอ้งขอนายอําเภอ เพาะฉะนั้นการดําเนินการ 
      จะยุ่งยากตอ้งขออภัยท่านสมาชิกดว้ยว่าประชุมเม่ือ วันท่ี 10 พฤษภาคม 
        2565 สภาได้อนุมัติไปแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการได้ทางกองคลัง 
      ก็จะดูในบัญชีครุภัณฑ์ไม่ได้ดูตลาดว่ามีหรือไม่มีขนาดประหยัดไฟ เบอร์ 5 
      ก็ขอรบกวนสมาชิกอีกครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเงินจะเพ่ิมมานิดหนึ่ง 
      นําเรียนต่อสภาและฝากท่านสมาชิกด้วย ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี   -  ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมและท่านผอ.กองคลังชี้แนะแนวทาง 
ประธาน     ของราชการก็ค่อนข้างจะชัดเจน เนื่องจากการเสนอครุภัณฑ์ต่างๆต้องไป 
      ตรวจดูบัญชีรายการครุภัณฑ์ของรายการที่กําหนดถ้าไม่มีบัญชีค่อยว่ากัน 
      ในนอกกรอบสืบราคาตามท้องตลาดวิธีปฏิบัติตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเหตุ 
      และผลฟังได้ มันเป็น 2 เครื่องแยกส่วนค่าแรงก็จะเพ่ิม ค่าสายไฟก็เพ่ิม 
      ในส่วนที่ท่านปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติมสรุปให้ท่านสมาชิกฟังให้ชัดเจนด้วยกัน 
        ถ้าไม่ชัดเจนก็สอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมถือว่า 
      ในที่ประชุมได้เข้าใจแล้วว่า ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง  
      ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแขวน 
        ขนาด 48 ,000 หลักการ เปลี่ยนเป็น 2 เครื่อง เครื่อง   
      ไม่ต่ํากว่า 24 ,000 บีทียู คืองบจากเดิม รวมยอด 2 เครื่อง 64 ,400 บาท 
        ถ้าเข้าใจตรงกันแล้ว ผมขอมตใินทีป่ระชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
      โอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเป็น 2 เครื่อง ยกมือครับ  
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      ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  

      มติที่ประชุม  

       มตเิหน็ชอบ 14 เสียง 
       ไม่เห็นชอบ - เสียง 
       ลาประชุม 1  ท่าน  

        งดออกเสยีง  1  ท่าน (ประธานสภา) 
       รวม  16  ท่าน  

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา  
นายประยุทธ  เกษี    3.1 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประธาน     ผมได้รับหนังสือญัตติจากท่านนายก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
       ขอเสนอญตัติอนมัุติจา่ยขาดเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ท่านเลขาไดเ้สนอตอ่ประธานสภา ประธานสภาเห็นชอบให้บรรจเุข้าเป็น 
      ระเบียบวาระการประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ก็คือวันนี้ครับ  
      ซึ่งหลักการของพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม สภาจะต้องยืดหลักการ 
        ข้อที ่1 ความถูกต้องตามขอบเขต อํานาจของสภาและระเบียบข้อบัญญัติ 
      ของการเงิน การคลัง นี้คือหลักท่ี 1 ครับ ข้อที่ 2 เมื่ออนุมัติไปแล้ว 
        สมาชิกทุกท่านต้องมีความสบายใจมีความสุขกับผลงานทีเ่กิดขึน้  
      สําหรบัแตล่ะหมูบ่า้นทีไ่ดร้ับอนมัุติโครงการคือหลักสัน้ๆ 2 เรื่อง 
        เพราะฉะนั้นผมเชือ่ว่าในบญัชีโครงการท้ังหมดคงสรุปกันพอสมควรแลว้ 
        ท่านนายกก็ไดช้ี้แจงแล้วบางหมูบ่า้นอาจมีปัญหาก็จะเป็นรายละเอียดตาม 
      บัญชีโครงการเบื้องต้นเรียนท่านสมาชิกได้ทราบ ถ้าได้อนุมัติไปแล้วเพ่ือให้ 
      ชัดเจนมีความมั่นใจให้แก่สมาชิกทุกท่าน ให้ทางฝ่ายทางเจ้าหน้าที่ 
      งบประมาณ ท่าน นายกมีเหตุผล ความจําเป็นอย่างไร ท่าน นายก ได้ยื่น 
      ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เชิญครับ  
 

นายสหาย  สังฆะมะณี   - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในการประชุมสมัย
นายก อบต.      สามัญ สมัยที่ 2/2565 วันนี้ได้เสนอญัตติเก่ียวกับกับขออนุมัติจ่ายขาด 
      เงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2565 เข้าสู่สภาเพ่ือการอนุมัติ ในเรื่อง 
        ของการจ่ายขาดเงินสะสมดว้ยเหตุผลท่ีว่าในการพัฒนาแก้ไขความ 
      เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ในเรื่องของแผน  แผนพัฒนาตําบล 
        แผนพัฒนาท้องถ่ิน ป ี2561-2565 ที่ปรับปรุงไว้ที่เรา วางแผนไว้ มาพัฒนา 
      ตําบลถนนบางเส้นก็ได้ชํารุด บางเส้นเสร็จแล้วแต่น้ําขังก็ยังขาด 
        งบประมาณในการดําเนินการในการแก้ไข ก็ไดป้รกึษาหารือกับ 
        ผูอํ้านวยการกองคลังปลดั กองคลังผูที้มี่สว่นเก่ียวข้อง เราจะมา 
      ดําเนินการตรงนี้มาพิจารณาตรงนี้  
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      ส่วนในความจําเป็นเรามีอยู่แล้ว ส่วนในเรือ่งจะเอาเงนิตรงนี้ออกมาใช้ใน 
      เรื่องของเงินจ่ายขาดตรงนี้ ต้องอาศัยระเบียบก็ได้ศึกษาระเบียบตรงนี้ 
      อย่างชัดเจน เราก็ดําเนินตามข้ันตอน 15 โครงการ เราจ่ายขาดไปจํานวน 
      เงิน 3,882,700 บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อย 
      กว่าบาทถ้วน) ส่วนรายละเอียดจะให้ ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อ 
      สภาเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบเบื้องต้น  
      ตามระเบียบต้องมีในแผนพัฒนาถึงจะสามารถนําออกมาใช้ได้ส่วนเรื่อง 
      อ่ืนๆ ก็เป็นส่วนประกอบในเรื่องของการจ่ายเงิน รายละเอียดก็ได้แจก 
      เอกสารยื่นให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ได้ศึกษาได้อ่านหากสมาชิกท่านใดสงสัย 
      อยากสอบถามระเบียบการจ่ายเงิน สามารถสอบถามได้เดี๋ยวจะให้ 
      ทางด้านผู้รับผิดชอบชี้แจง เพื่อให้ชัดเจนเงินจ่ายขาดตรงนี้ถูกต้องตาม 
      กฎหมายหรือไม่ อยากนําเรียนต่อสภาฯ ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
        ฝากไว้เบือ้งต้นแค่นีค้รับ ขอบคุณครับ  
 

นายประยุทธ  เกษี   - ครับ ท่านนายก ก็ได้นําเรียนต่อท่ีประชุมสภาฯ ต่อไป มอบไปทาง 
ประธานสภาฯ    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เชิญครับ  
 

นางสําเนียง  ปัญญา   - กราบเรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติระเบียบ  

ผอ.กองคลัง     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
      รักษา เงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
        และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ.89 เกี่ยวกับจ่ายขาดเงิน 
      สะสมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ใช้จา่ยเงินสะสมไดโ้ดยไดร้ับอนมัุติจาก 
       สภาภายใตเ้ง่ือนไขมี ดังนี้  

       1. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถ่ิน ซึง่เก่ียวกับดา้นบรกิารชมุชนและสังคม หรอืกิจการท่ีเป็นการ 
      เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทํา 
      เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายกําหนด  
      2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        แตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว  

      3. ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม 
      เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปี นั้น  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

      4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
      ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม 
      นั้น เป็นอันพ้นไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม 
         โดยคํานงึถึงฐานะการเงนิการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและ 
      เสถียรภาพในระยะยาว ดังนั้น การคลังองค์การบริหารส่วนตําบล 
      สะอาดสมบรูณ์ จงึขอรายงานสถานะทางการเงนิการคลังและกันสํารอง 
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      ค่าใช้จ่ายตามระเบียบกําหนดข้อ.89 ของระเบียบเบิกจ่ายเงิน รายงาน 
      พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้ได้ตามรายงานการเงินของ 
      องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  

     ณ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

------------------------ 
 

     ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง  28,962,472.10 บาท  

     หักหนี้สิน  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564  จะเป็นเงินประกัน (3,820,551.01)  

เงินฝาก  เงินลูกหนี้ เงินทุนสํารองเงินสะสม  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 (11,451,729.76) (15,272,280.77)  
บวกเงินกู้ระยะยาว คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564  (13,690,191.33)  
หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็น
หนี้สิน (243,253.00) 
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน  
 

- รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน   243,253.00  

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ 
      ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564           13,446,938.33  

- หัก สํารองตามระเบียบฯ             9,561,320.00  

- คงเหลือ  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร           3,885,618.33  

- ที่นําไปใช้ได้หลังหักสํารองตามระเบียบ 
       หัก เงินสะสมทีไ่ดร้ับอนมัุติแล้วในปปีจัจบุนั  
               บวก เงินสะสมทีเ่หลอืจากการอนมัุติหลงัจากก่อหนี้ผกูพันแล้ว 
               รับเงินเดือนรายจา่ยข้ามปงีบประมาณตกเป็นเงินสะสม    1,440,000  
               คงเหลือเงินสะสมตามบญัชีเงนิฝากธนาคารท่ีนาํไปใช้ได ้            3,887,058.33  

 

นายประยุทธ  เกษี   - ขอบคุณ ท่าน ผอ.กองคลัง ที่กรุณาได้ชี้แจงในระเบียบ ปฏิบัติของ 
ประธาน     กองคลังประธานสภาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อจํากัด 
      มากมาย มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ก่อนที่เราจะไปไล่เรียง 
      โครงการต่างๆ เป็นไปโดยชอบตามระเบียบของกองคลัง 
      กระทรวงมหาดไทยให้ทุกคนมั่นใจตรงนี้ก่อนมีท่านใดจะสอบถามอีกไหม 
      ครับ ไม่มี ผมจะไปต่อนะครับกองคลังก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาชัดเจน 
      แล้ว ก็เป็นยอด 3,882,700 บาท ก็คงจะไปไล่เรียงจากบัญชี โครงการ 
      ต่างๆ ซึ่งในคําชี้แจงเบื้องต้นทุกท่านก็คงได้ดูแล้วไปดูรายละเอียด 
      ทั้ง 15 โครงการ เป็นจํานวนเงินที่ได้แจ้งไปแล้ว เชิญท่านนายก ครับ  
 
นายสหาย สังฆะมะณี  - กราบเรียนประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านก่อนจะเข้าสู่
นายก อบต.    การพิจารณาของโครงการของเราที่ได้เสนอญัตติเช้าสู่สภาพิจารณา  
      มีทั้งหมด15 โครงการ จํานวน 3,882,700 บาท ก่อนที่จะให้ ผอ.กองช่าง 
       ไดช้ี้แจงตอ่สภา ผมขออนญุาตท่านประธานสภาและสมาชิกในเรือ่ง 
      เอกสาร ทุกท่านคงได้รับแล้ว ส่วนรายละเอียด ระยะทางจะผิดไปนิดหนึ่ง 
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         เรื่องของระยะทาง หมายถึง ระยะทางจุดเริ่มตน้จากตรงไหน ถึงตรงไหน 
      รายละเอียดตรงนั้นไม่ชัดเจน ก็ได้ทํารายละเอียดตรงนี้ใหม่ส่งไปให้ท่านได้ 
      พิจารณา ส่วนเรื่องตัวเงินในระยะทางตรงนั้น ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง 
      ในเรื่องของเอกสารตรงที่ท่าน ภาษิต ธุระกิจ ได้พูด ผมว่ามันจะเป็นที่ 
      เครื่องถ่ายเอกสาร บางครั้งไม่ได้ตรวจทานคิดว่าสามารถทําได้แล้ว 
        บางครัง้จะขาดตรงช่วงลา่ง บางครัง้ก็จะขาดตรงช่วงบน ส่วนตรงนี้จะ 
      ได้รับการแก้ไขเครื่องมันเป็นการผิดพลาดนิดๆ หน่อยเดี่ยวจะให้  
      ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ความจําเป็นเดือดร้อนของ 
      โครงการลงสู่ 16 หมู่บ้าน ในยอดงบประมาณ อาจจะไม่เท่ากันตามพ้ืนที่ 
        ตามเหตุผลในเรือ่งความจําเป็นยกตวัอยา่งบา้นหนองผอืจะไดเ้ยอะกว่า 
      เพ่ือน ผมอยากทําให้เสร็จส่วนบ้านอื่นร่องระบายน้ํา เวลาเราทําไปไม่ถึง 
      จุดทีเ่ดือดรอ้นได ้มันเป็นเรื่องของงบประมาณ เอามาจากไหน มาจากเงิน 
      จ่ายขาด ส่วนหมู่บา้นทีไ่ม่ได ้คือ หมูที่ ่12 บ้านดอนศรีวิไล จะไม่ได้รับ 
      โครงการเงินจ่ายขาด ถามว่าเดือดร้อนไหม เดือดร้อนเหมือนกันครับ  
      แต่มันมีอยู่ส่วนที่ผมขอ ไปแล้ว ในเรื่องของถนนทําถนนออกไปทางบ้าน 
      กาหลง เป็นโครงการที่อยากทําให้มันเสร็จ บ้านดอนศรีวิไล – บ้านกาหลง 
      ระยะทางตรงนั้นเหลือประมาณ 800 เมตร ก็ยังไม่เสร็จ บังเอิญมีเงิน 
      เหลืออยู่ก็ขออนุมัติเงินตรงนี้ไป 1,080,000 เหตุผลที่ไม่ได้บ้านดอนศรี 
      วิไล-บ้านกาหลง ระยะทางตรงนั้นเหลือประมาณ 800 เมตร ก็ยังไม่เสร็จ 
       บงัเอิญมีเงนิเหลืออยู่ ก็ขออนมัุติเงนิตรงนี้ไปแล้ว นโยบายก็ทําตามความ 
      จําเป็น ส่วนรายละเอียดก็ให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงต่อสภา เชิญท่าน  
      ผอ.กองช่าง ครับ  
 
นายเชิดชาย รักไท้   -   กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ผอ.กองช่าง โครงการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 15 โครงการ 3,882,700 บาท นําเรียน

ต่อสมาชิกทุกท่าน ทั้ง 15 โครงการ ในการพิจารณารายละเอียดโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2565 

 
นายประยุทธ  เกษี  -  1. โครงปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นทางท่ี 7 ถนนภายในหมู่บ้าน  
ประธานสภา บ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 เริ่มต้นจาก บ้านนางอนงค์ พิมพ์ศักดิ์ ไปทางทิศ

เหนือ (กม.ที่ 0 + 087- กม.0 + 182) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 95 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร ไหล่ทางลง
ลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ - 2-206 งบประมาณ 241,300 บาท 

  2. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 
เริ่มต้นจากหนองกาหลงไปทางทิศตะวันตก (กม.ที0่ + 000 - กม.0+150)   
ท่อระบายน้ํา คสล. มอก. ชั้น 3  0.40 X 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก        
ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 150 เมตร งบประมาณ 268,000 บาท 
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   3. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นทางท่ี 9 ถนนภายในหมู่บ้าน     
บ้านแมต หมู่ที่ 3 เริ่มต้นจากบ้าน นายปรีชา อุทกโยธะ ไปทางทิศใต้  
(กม.0+200-กม.0+326) ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้าง
ละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เลขที่ ทถ-2-206 งบประมาณ 241,400 บาท 

  4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 4 
เริ่มต้นจาก(กม.ที่ 0+000-กม.0+172.30) จากสี่แยกบ้านนางจําปี พาด
ฤทธิ์ ไปทางทิศตะวันตก ท่อระบายน้ํา คสล.มอก ชั้น 3 ขนาด  0.40 X 
1.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 172.30 เมตร
งบประมาณ 211,000 บาท 

     5. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมต หมู่ที่ 5  
    เริ่มต้นจาก แยกถนนลาดยางทางหลวงชนบลหมายเลข 3056 ไปทางทิศ

     ตะวันออก (กม.ที0่+000-กม.0+129.80) ท่อระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3 
        ขนาด Ø 0.40×1.00 ม พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 
      129.80 เมตรงบประมาณ 233,000 บาท 
     6. โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเส้นทางท่ี 12 ถนน 
     ภายในหมู่บ้าน บ้านสะอาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 เริ่มต้นจากถนนลาดยาง 
     ทางหลวงหมายเลข 3056 ไปทางทิศตะวันออก  (กม0+000-กม0+179) 
     ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี 
     พื้นที่ไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ทถ -7-201งบประมาณ 261,700บาท 
     7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านสงยาง หมู่ที่ 7 เริ่มต้นจากคุ้มดอน
     ชาดเชื่อมบ้านหนองแวง (กม.0+164-กม.0+258) ผิวจราจรกว้าง 4.00  
     เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 376 ตาราง
     เมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     เลขท่ี ทถ -2-206งบประมาณ 240,300 บาท  
     8. โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นทางที่ 14  
      ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 214 
      ไปทางทิศตะวันตก (กม.0+000-กม.0+185) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
        ยาว 185 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร 
      ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่  
      ทถ -7-201งบประมาณ 270,500 บาท 
     9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นทางที่ 15 ถนนภายในหมู่บ้าน  
     บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 9 เริ่มต้นจากนายถนอม ไชยทิพย์ ไปทางทิศตะวันตก 
     (กม.0+091-กม.0+179.50) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.50เมตร 
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     หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตรไหล่ทางลง 
       ลูกรังข้างละ 0.35 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ -2-206งบประมาณ227,900 บาท  
      10. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นทางท่ี 16 ถนนภายในหมู่บ้าน 
      บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 เริ่มต้นจากบ้านนางวันทา พันกกค้อ ไปทางทิศ 
      ตะวันออก (กม.0+000-กม.0+093) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  
      ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร 
      ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.35 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-206งบประมาณ 240,600 บาท  
     11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นทางที่ 1 7 ถนนภายในหมู่บ้าน 
        บา้นปา่เพ่ิม หมูที่ ่1 โดยเริ่มต้นจากนางอุไร  ตะฏิยะสุนทร ไปทางทิศ 
      ตะวันออก (กม.0+258-กม.0+359.5) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  
      ยาว 101.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 406  
      ตารางเมตรไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน 
      ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-206 งบประมาณ 
        261,800 บาท  
      12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นทางที่ 19 ถนนภายในหมู่บ้าน 
        บา้นหนองผอื หมูที่ ่13 (คุ้มหัวขวา) เพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
      คอนกรีต เส้นทางที่ 19 ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 13  
      เชื่อมคุ้มหัวขวา (กม.0+410-กม.0+512.5)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
       ยาว 102.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 512.5  
      ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.40 เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน 
      ทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลขที่ ทถ -2-205 งบประมาณ 
        355,800 บาท 
     13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นทางที่ 27 ถนนบ้านหนองแข้ 
      เชื่อมบ้านแมต บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14 เริ่มต้นจากแยกถนน อบจ.-บ้าน 
      แมต (กม.1+170-กม.1+265) ผิวจราจรกว้าง   4.00 เมตร ยาว 95 เมตร 
       หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตรตามแบบ 
      มาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-206 
      งบประมาณ 241,800  บาท  
      14. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นทางท่ี 21 ถนนภายใน 
      หมูบ่า้น บา้นสังข์ หมู่ที ่15 เริ่มต้นจากบ้านนางดาวเรือง เนื่องมัจฉา  
      ไปทางทิศตะวันตก (กม.0+171-กม.0+265) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
        ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร 
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      ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ -2-206งบประมาณ240,600 บาท  
      15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง  
      หมูที่ ่16 เริ่มต้นจากแยกถนนปัทมานนท์ไปทางทิศตะวันออก  
      (กม.ที0่+000-กม.0+136.5) ท่อระบายน้ําคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด  
      Ø 0.40×1.00 ม พร้อมบ่อพัก   ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม  
      136.5  เมตรตามแบบ อบต.สะอาดสมบูรณ์ เลขที่ 5/2565 งบประมาณ 
        247,000 บาท รวมทั้งหมดที่สภาได้พิจารณาวันนี้ 15 โครงการ  
      ใช้งบประมาณ 3,882,700 บาท มีรายละเอียดเพียงเท่านี้ครับ  
      มีท่านใดจะสอบถามอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ  
 
นายบุญเกง  ทรงสิทธิ์  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกทุกท่านก่อนที่เราจะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 6                                เข้าวาระการประชุม สมาชิกหลายคนก็กังวลในระเบียบงบประมาณในการ 
      จ่ายขาดเงินสะสม ผมกลัวมีปัญหาก็ไดฟั้ง ผอ.กองช่างชี้แจงรายละเอียด 
      สมาชิกหลายๆท่านก็เข้าใจ ส่วนเรือ่งงบประมาณไม่ไดเ้ท่ากัน หลายท่านก็ 
      ได้สอบถามถ้าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนก็สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ต่อด้วยข้อกังวล ของท่านบุญเกง ทรงสิทธิ์ จริงแล้วผมก็ยิ่งกังวลกว่าท่าน 
ประธาน     เบื้องต้น ผอ.กองคลัง สรุปนะครับ ก็ได้อภิปรายตามกรอบอํานาจที่มี 
      ระเบียบแนวทางละเอียดแล้ว บัญชีรายชื่อโครงการแต่ละหมูบ้านได้ส่ง 
      หนงัสอืมา ทางผูบ้รหิารก็ไดส้่งช่างทีมี่หน้าทีร่ับผิดชอบออกไปสาํรวจตาม 
      แบบวิธีการของช่าง ประมาณการออกมา ตัวเลขจึงออกมาแบบนั้น  
      ต้องเข้าใจตามวิธีปฏิบัติ รวมทั้งเหตุและผลทําไมหมู่ที่ 12 ไม่ได้โครงการ 
        จ่ายขาดเงินสะสมท่านนายกไดอ้ภิปรายต่อสภาแล้วว่า มีงบประมาณ 
      ตัวอ่ืนไปให้แล้วผมคิดว่าสภาก็ได้ดูอย่างละเอียดแล้ว สร้างความมั่นใจ 
      ให้กับพวกเรา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ก่อนที่ผมจะขอมติที่ 
      ประชุม ไม่มี  ที่ประชุมอยู่ในระเบียบวาระ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
      ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 โครงการ  
      จํานวนเงิน 3,882,700 บาท สมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุมัติจ่ายขาด 
      เงินสะสมยกมือครับ เป็นมติในท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์  เชิญท่านนายกครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   - เรื่องอ่ืนๆ  
นายประยุทธ  เกษี     
 
นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้กับ 
นายก อบต.    พวกเราในเรื่องพิจารณา อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็ขออภัยในเรื่องของ 
      เอกสาร บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจตรงกัน แต่จุดประสงค์ก็เป็นสิ่งเดียวกัน 
      ในเมื่อเราได้ผ่านการอนุมัติไปแล้ว เราจะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้แต่ละ 
      หมูบ่า้นอยา่งทันถ้วงทีจ่ะไดร้ับการแก้ไข กราบเรยีนต่อทีป่ระชุมว่าส่วน 
      ไหนที่เราขาด เราก็จะทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566 แผนเรามี 
      มาแล้วที่เรามีการพิจารณาในครั้งนี้แล้ว การพิจารณาแผนในเรื่องของเรา 
      จะทําแผนข้อบญัญัติ เราต้องยึดหลังในการจ่ายขาดเงินสะสม 2565-2566 
        ส่วนเรามีการรับปรงุแผนพัฒนาปี 2566 – 2570 จะได้รับการแก้ไขความ 
      เดือดร้อน ก็ข้ึนอันดับไว้ ตามความจําเป็นอยากนําเรียนปีงบประมาณ 
      2566 เราจะมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเราจะมีการประชุม  
      ใช้ตรงนั้นแก้ไขได้ส่วนในเรื่องอ่ืนๆ งบประมาณที่มีอยู่ในข้อบัญญัติก็ได้ทํา 
      ไปหมดแล้ว เมื่อท่านได้อนุมัติแล้วทางท่านผู้บริหารก็จะได้ดําเนินการให้ 
      ทันเวลาในการจัดทําแก้ไขให้กับพ่ีน้อง ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - ระเบียบอ่ืนๆ สิ่งที่หลายคนก็กังวลหลายคนเป็นห่วง ในเรื่องของจ่ายขาด 
ประธาน     เงินสะสมแล้ว โครงการต่างๆที่อนุมัติไปแล้ว ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนอยากฝาก 
      ทางด้านผู้บริหาร เร่งรัดดําเนินการในเรื่องจัดซื้อ จัดจ้างในส่วนโครงการ 
      ไหน หมู่ไหน ก่อนขึ้นอยู่กับผู้บริหารท่านดูความเหมาะสมว่าตรงไหนยาก 
        ตรงไหนง่ายกว่าก่อนฝนจะลงมา มันก็ประมาณนั้นโดยเฉพาะร่องระบาย 
      น้ํา 4 โครงการ มันเป็นเรื่องจําเป็น รวมทั้งถนน คสล.บางเส้นฝนมา 
      น้ําท่วมเลยก็ฝากประมาณนี้ แล้วอีกเรื่องหนึ่งในฐานะประธานสภาผมก็ 
      ขอทําหน้าที่ประสานกับผู้บริหารในเรื่องของการดําเนินงานโครงการตาม 
      ข้อบัญญัติที่มีการบรรจุในข้อบัญญัติในเรื่องของการศึกษาดูงาน เรียนฝาก 
      ท่านนายกฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับ ฝากโอกาสถ้ามีงบประมาณ 
      มาฝากพิจารณาตามข้อบัญญัติประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ก็มีสมาชิก 
      สอบถามเรื่องของการศึกษาดูงาน ตอบไดก็้ตอบ ตอบไม่ไดก็้ไม่เปน็ไรครับ 
        มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท่านสมัยครับ  
 
นายสมัย  บัวระบัน  - กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาต     
ส.อบต.หมู่ที่ 3    นําเรียนชื่นชมครับ ซึ่งการประชุมที่ผ่านมาได้นั่งฟังที่ประชุมก็รู้สึกสบายใจ 
     ท่านนายกได้พูดหลายๆเรื่องได้เป็นขวัญกําลังใจกับสมาชิกทุกท่านทําตาม
     ความจําเป็น ท่านเป็นคณะผู้บริหาร ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าพ้ืนที่ตรงไหน
     ในตําบลสะอาดสมบูรณ์มีปัญหามานานขออนุญาตหมู่ที่ 11 ท่านบอกว่า
     ปัญหาในส่วนนี้เป็นปัญหามานาน แต่ยังไม่แก้ไขท่านทราบดีอยู่แล้ว ใน 
     ส่วนหมู่ที่ 3 ท่านายกได้บอกว่าให้ประชาชนโครงการ เพ่ือรับงบประมาณ 



15 
 

     ซึ่งอนุมัติไปเมื่อสักครู่ก็ขอขอบคุณครับ จริงๆแล้วหมู่ที่ 3 ได้ทําโครงการ
     ดินเพ่ือลงหนองอีบูด แต่ท่านนายกท่านได้อภิปราบไปแล้วด้วยเหตุผลทํา
     ไม่ได้ขออนุญาตหารือกับผู้บริหารนิดนึงครับ หมู่ที่ 3 หลาย 10 ท่าน ได้
     เสียสละที่ดินของตัวเองเพ่ือที่จะทําถนนสาธารณะในเมื่อจิตอาสาของเขา
     เสียสละที่ดินขนาดนี้แล้วก็เลยประชาคมไปแล้ว แต่ไม่สามารถดําเนินการ  
     ได้เลย จึงอยากปรึกษาหารือกับผู้บริหารว่า ก่อนที่จะเยียวยามีหนทางไหม 
        ไม่ใช่เฉพาะหมูที่ ่3 นะครับได้ประโยชน์ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 เข้าหมู่บ้านฝาก 
      นําเรียนไปถึงผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  -  ต่อไปเชิญท่านนายก อบต.สะอาดสมบูรณ์  
ประธาน 
 
นายสหาย สังฆะมะณี              -   ในส่วนของหมู่ที่ 3 อยากทําถนนดินไปหนองอีบูดเป็นถนนเส้นใหม่  
นายก อบต.     ผมเคยพูดกับท่านคระกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านในเรื่องของโครงการทํา 
      ถนนดิน เหตุผลจ่ายขาดไม่ได้ทําระยะเวลาในการดําเนินการมันต้องใช้ 
      เวลาพอสมควรในเรื่องถนนดินต้องเขียนแบบให้ได้มาตรฐานบางครั้ง 
      ชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าเราอนุมัติไปแล้วก็หมายถึงเอาดินใส่เอาหินใส่ 
      แบบชาวบ้านเข้าใจในระเบียบทําแล้วต้องได้มาตรฐานส่วนตรงนั้นเป็นที่ 
      สาธารณะจรงิคนเราไม่เหมือนกันบางทีอาจมีเครือ่งจักรเกิดปญัหาก็มีให้ 
      เขายินยอมไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปที่ขอบเขาหินตกไปทําให้เขาเสียหาย 
      บางครั้งเขาอาจไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนมันใกล้หน้าฝนแล้วเรื่องถนนดินคง 
      ลําบากส่วนถนนดินทีผ่่านประชาคมแล้ว เอาเข้าข้อบญัญัติปีงบประมาณ 
      2566 นะครับ ขอบคุณครับ  
 
นายประยุทธ  เกษี  - การตอบคําถามของสมาชิกหมู่ท่ี 3 ได้ชี้แจงไปแล้วมีท่านไหนอีกไหมครับ  
ประธาน    เราอยู่ในวาระอ่ืนๆนะครับ  ไม่มี วันการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 

   ที่ 2/2565 เป็นวันสุดท้ายซึ่งสาระสําคัญก็เป็นเรื่องของการจ่ายขาดเงิน 
   สะสมต้องการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน 
     เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ที่ประชุมสภาของเรา พิจารณา 
  งบประมาณ 3 ,882,700 บาท วันนี้ได้ดําเนินการประชุม จนคบวาระแล้ว 
  ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ท่านผู้บริหาร ท่านนายกที่นั่งร่วม 
  ประชุมจนครบวาระ ขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ คือ ท่านปลัด 
  องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ท่าน ผอ.กองคลัง และ  
  ท่าน ผอ. กองช่าง รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสํานักปลัด  
  อยู่จนครบวาระผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 
 
 
ปิดประชุม เวลา 1 5.00 น. 
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     ลงชื่อ          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      นางเอมอร  บุญศักดิ์รักษา 
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 
 
      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นายภาษิต  ธุระกิจ 
          ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 
 
 
 
  
      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นายสมัย  บัวระบัน 
          ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 
 
 
      ลงชื่อ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นางสาวศรัญญา  สิทธิภักดิ์ 
             ตําแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
  
 
 
 
     ลงชื่อ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
          นายประยุทธ  เกษี 
       ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์ 
 
 
 
 
  
 

    



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
สมัยสามัญท่ี 2/2565 (ครั้งที่ 2) 

วันที่ 10  พฤษภาคม  2565 
ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

*********************************** 
 

 
 

 



 

 
 

 


